
   
สรุปมติท่ีประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

สมัยที่สอง  ครั้งท่ี 2 ประจ าปี  ๒๕๕7 
วันศุกร์ท่ี  8  สิงหาคม  ๒๕๕7 

ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้นัดประชุมสามัญ สภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยที่สอง  ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕๕ 7 เมื่อวั นศุกร์ ที่ 8 สิงหาคม ๒๕๕ 7 ขอสรุป  
มติที่ประชุมสภาฯ ดังนี้   
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑0.๐๐ น. 
 

  ประธานที่ประชุมโดย นายวรโชติ  สุคนธ์ขจร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์   
กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี ้
 

  ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
               - ไม่มี      
  ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
     - ไม่มี 
  ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่อง เพ่ือทราบ 
     - ไม่มี 
  ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพ่ือพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ  
  4.1 ญัตติ ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (วาระที่สอง , วาระที่สาม) 

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอแปรญัตติ ปรับลดยอดเงิน จ านวน  
14 รายการ  แปรญัตติตัดทั้งโครงการ จ านวน 2 รายการ  รวมทั้งสิ้น 16 รายการ ดังนี้ 

1. ส านักปลัดฯ   
-  ปรับลดยอดเงิน   7  รายการ  จ านวนเงิน  29 ,315,420.- บาท 

2.  กองแผนและงบประมาณ   
       -  ปรับลดยอดเงิน  1 รายการ   จ านวนเงิน   2,311 ,700.- บาท   

3.  กองช่าง  
      -  ปรับลดยอดเงิน  1 รายการ  จ านวนเงิน      500,000.- บาท  

     -  ตัดทั้งโครงการ  1 รายการ   จ านวนเงิน   1,955,000.- บาท 
  4. กองการศึกษาฯ 
      -   ปรับลดยอดเงิน  1 รายการ จ านวนเงิน    1,000,000.- บาท  
  5. โรงเรียน อบจ.พช.  
      - ปรับลดยอดเงิน  4 รายการ จ านวนเงิน       330,000.- บาท  
      - ตัดทั้งโครงการ  1 รายการ จ านวนเงิน     1,000,000.- บาท  
 

  รวมแปรญัตติปรับลดยอดเงินและแปรญัตติตัดท้ังโครงการ จ านวน 16 รายการ เป็นเงินท้ังสิ้น 
36,412,120.- บาท (สามสิบหกล้านสี่แสนหน่ึงหมื่นสองพันหน่ึงร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
 

นายอัครเดช  ทองใจสด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ แปรญัตติปรับแก้ไขข้อความ  
เพิ่มงบประมาณและเพิ่มเป็นโครงการใหม่ จ านวน  23 รายการ ดังนี ้
   

/1.ปรับแก้ไข... 
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1. ปรับแก้ไขข้อความ  3  รายการ  

  2. เพิ่มงบประมาณ 6 รายการ ดังนี้  
      - กองแผนและงบประมาณ   4  รายการ  จ านวนเงิน 11,100,620.- บาท  
      - กองการศึกษาฯ  2 รายการ  จ านวนเงิน 10,494,500.- บาท  
  3. เพิ่มโครงการใหม่ 14 รายการ ดังนี้  
      - ส านักปลัดฯ   4 รายการ  จ านวนเงิน     178,000.- บาท  
      - กองแผนและงบประมาณ 5 รายการ  จ านวนเงิน  6,539,000.- บาท  
      - กองช่าง   1 รายการ  จ านวนเงิน  3,550,000.- บาท   
      - กองการศึกษาฯ  2 รายการ  จ านวนเงิน  2,300,000.- บาท  
      - โรงเรียน อบจ.พช.  2 รายการ  จ านวนเงิน  2,250,000.- บาท  
    

รวมแปรญัตติปรับแก้ไขข้อความ เพ่ิมงบประมาณและเพ่ิมเป็นโครงการใหม่ ท้ังหมด  23   
รายการ  เป็นเงินท้ังสิ้น  36,412,120.- บาท (สามสิบหกล้านสี่แสนหน่ึงหมื่นสองพันหน่ึงร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
    

มติท่ีประชุม:  1.  เห็นชอบกับคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในวาระที่สอง 
              เห็นชอบ  24 เสียง  
         ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  

       งดออกเสยีง ไมม่ี  
2.  เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ  
     รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ในวาระที่สาม 

               เห็นชอบ  24 เสียง 
         ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  

                          งดออกเสยีง ไมม่ี 
 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่อง  อ่ืน ๆ  
สมาชิกสภาฯน าเสนอที่ประชุมสภาฯ สรุปได้ดังนี้ 

 1. นายดิลก ประทุมทอง ส.อบจ.เขต 1 อ.วิเชียรบุรี กล่าวต่อที่ประชุมสภาฯ 2 ประเด็น ดังนี้ 
    - ขอบคุณฝ่ายบริหารและสมาชิกที่น าเสนอโครงการที่ดีเข้าสู่สภาฯ  
    - ฝากปลัดฯ รองปลัดฯ และผอ.กองช่างช่วยก าชับเจ้าหน้าที่กองช่าง ให้ปรับปรุงการ
ท างานให้ละเอียดรอบคอบถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าน้ี    

2. นางสุภาวดี  เพ็งธงชัย ส.อบจ.เขต 2 อ.หล่มเก่า  กล่าวต่อที่ประชุมสภาฯ 2 ประเด็น ดังนี้    
        - สนับสนุนนโยบายของฝ่ายบริหารด้านการศึกษาฯ เกี่ยวกับโครงการเตรียมความพร้อม
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อรองรับการประเมินผลระดับชาติและการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
      - ขอให้เร่งรัดรถขุดเจาะบ่อบาดาล และรถซ่อมผิวจราจร ออกปฏิบัติงานโดยเร่งด่วน  
  3. นายสมคิด  รินนาศักดิ์ ส.อบจ.เขต 1 อ.วังโป่ง เสนอให้จัดล าดับในการออกปฏิบัติงาน
ของรถซ่อมผิวจราจร  
 นายชาติชัย  สาลีผล รองปลัดฯ กล่าวต่อที่ประชุมสภาฯ จะน าข้อมูลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่กองช่างไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีข้ึน  
 นายอัครเดช  ทองใจสด นายก อบจ.พช. กล่าวต่อที่ประชุมสภาฯ สรุปได้ดังนี้  

- รถซ่อมผิวจราจร คณะกรรมการยังไม่ได้ตรวจรับ อยู่ระหว่างแก้ไขปรับปรุงให้ตรงตาม 
คุณลักษณะที่ก าหนดไว้ คาดว่าจะส่งมอบได้ระหว่างวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2557  
 

   /- รถขุดเจาะ...  
 



  
- 3 - 

   
 
  - รถขุดเจาะบ่อบาดาล คณะกรรมการตรวจรับแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ
พนักงานประจ ารถ ส่วนแผนการออกปฏิบัติงานได้ก าหนดไว้แล้วโดยเรียงล าดับความส าคัญตามความเหมาะสม   
  - ฝากสมาชิกไปท าความเข้าใจกับอบต.ในพื้นที่ให้มีส่วนบูรณาการงานร่วมกันโดยสนับสนุน
วัสดุต่าง ๆ เช่น น้ ามันเช้ือเพลิง ส าหรับการน าเครื่องจักรออกไปปฏิบัติงานในพื้นที่ตามที่ร้องขอมาด้วย  

 

ท่ีประชุม:  รับทราบ 
 

  เลิกประชุมเวลา   12.00 น. 
 

- - - - - - - - - - - - -  
            
           ตรวจแล้วถูกต้อง                                                   ผูร้บัรอง  

    

          วิไลพร  ชะนะภักด์ิ                                 วรโชติ  สุคนธ์ขจร 

            (นางวิไลพร  ชะนะภักดิ์)                                          (นายวรโชติ  สุคนธ์ขจร) 
      นักบริหารงานทั่วไป 7 ปฏิบัติราชการแทน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์      
              ผู้อ านวยการกองกิจการสภาฯ                         

 
          ผู้ตรวจสอบ         ผู้จดบันทึก 

 

                 ไพศาล  พรหมเศรณี                                                บุญสิตา   ค ามา            
   (นางไพศาล  พรหมเศรณี)            (นางบุญสิตา   ค ามา) 

                หัวหน้าฝ่ายการประชุม                          เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ว 
 
 
 
 

 

 


